



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.เกษมทรัพย์  
บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.เกษมทรัพย์ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.เกษมทรัพย์ โดยมีขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๒ จุด ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านทิศตะวันตกที่ทำการ อบต.เกษมทรัพย์ โดยมีขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์กำหนด

**กำหนดราคากลาง** เป็นเงิน ๗๗๖,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของรายการดังกล่าวนี้ ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาก่อสร้างเอง จะนำราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มภายหลังมิได้

**ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งต้องมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๘๘,๒๕๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

**กำหนดยื่นของสอบราคา** ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยกำหนดให้ยื่นซองโดยตรงที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ และในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

**กำหนดเปิดซองสอบราคา** ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.kasemsub.go.th](http://www.kasemsub.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔๔๐๐ ๔๘๙๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์